



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนรวม สาขาช่างอุตสาหกรรม 1 งาน

ตำบลท่อนี้น อําเภอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 9 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ รื้อถอนงานสถาปัตยกรรม รื้อถอนงานไฟฟ้า งานทาสี แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งท่อร้อยสายและสายวงจรร้อยแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งรางสายเคเบิลและสายป้อน แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งตู้โพลีคาร์บอเนต(SDB,LC) ระบบไฟฟ้าตู้MDB งานระบบไฟฟ้าสำหรับปั้มน้ำ(M1,M2) งานระบบท่อสำหรับระบบน้ำ แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 105 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 5 จ่ายเงินให้ร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการ ติดตั้งและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมชั้น1 ซ่อมแซมพื้นบริเวณบันได ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นล่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น1 แล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมชั้น 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 2 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 135 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 20.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมชั้น 3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 3 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมชั้น 4 ติดตั้งและปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมชั้น ชั้นคาน้ำฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นชั้นคาน้ำฟ้า ปรับปรุงป้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 165 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ เก็บรายละเอียดสีส่วนที่เหลือทั้งหมด งานครุภัณฑ์ ทดสอบงานระบบทั้งหมด งานก่อสร้างส่วนอื่นๆตามแบบรูปและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

ลงชื่อ  ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)